

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA  
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-TL

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

V/v hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án  
Cơ sở hạ tầng nguồn nước có khả năng  
chống chịu khí hậu và toàn diện cho  
các hộ sản xuất nhỏ ở nông thôn tại  
tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi: Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình NN và PTNT.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Văn bản số 808/BQLDANN-KHTH ngày 06/9/2024 của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT (sau đây gọi tắt là Ban Nông nghiệp) về việc tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án “Cơ sở hạ tầng nguồn nước có khả năng chống chịu khí hậu và toàn diện cho các nông hộ sản xuất nhỏ ở nông thôn tỉnh Thanh Hóa”; căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, sau khi nghiên cứu các ý kiến góp ý của các bộ, ngành Trung ương tại các văn bản: Số 7045/BKHĐT-KTĐN ngày 04/9/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; số 9016/BTC-QLN ngày 26/8/2024 của Bộ Tài chính; số 4751/BNN-HTQT ngày 04/7/2024 và số 36/BNN-HTQT ngày 03/01/2024 của Bộ nông nghiệp và PTNT; Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

- Về sự cần thiết đầu tư, sự phù hợp của dự án với các quy hoạch, kế hoạch có liên quan: Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham gia ý kiến tại các Công văn: Số 180/SNN&PTNT-KHTC ngày 10/01/2024, số 453/SNN&PTNT-KHTC ngày 24/01/2024 (gửi kèm theo).

- Các chương trình, dự án đã và đang triển khai:

Hiện nay, trên địa bàn các huyện Hà Trung, Hoằng Hóa đã và đang triển khai một số dự án, gồm: (1) Dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai nhằm nâng cao khả năng kiểm soát mặn, cải tạo môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu, vay vốn Hàn Quốc; (2) Dự án Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ vùng Bắc Thanh Hóa (ngân sách trung ương); (3) Dự án Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam (GCF); (4) Dự án thành phần số 12 Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Xử lý cấp bách các công xung yếu dưới đê từ đê cấp III trở lên và các dự án đang thực hiện và được đề xuất đầu tư từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh, địa phương. Vì vậy, đề nghị Ban Nông nghiệp phối hợp với các Chủ đầu tư và UBND các huyện Hà Trung, Hoằng Hóa rà soát lại phạm vi đầu tư, nội dung đầu tư các hạng mục công trình của dự án để đảm bảo không trùng lặp với các dự án đã, đang và chuẩn bị đầu tư trên địa bàn các huyện, tránh lãng phí nguồn vốn đầu tư và phát huy hiệu quả đầu tư của dự án.

- Ngoài ra, trên cơ sở ý kiến góp ý của các bộ, ngành Trung ương đề nghị Ban Nông nghiệp nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, làm rõ để bổ sung, hoàn thiện đề xuất dự án báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh đúng quy định.

Đề nghị Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT tổng hợp, hoàn thiện báo cáo đề xuất dự án./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, TL.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hoài Nam**